



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาศูนย์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาศูนย์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยกำหนดการรับสมัครในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาศูนย์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๒. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ห้องประชุมชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามแบบสากลนิยมและนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	วิชาเอก	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกรกฎ บุญวิศาลพงษ์	เกษตรกรรม	สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โดยให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.
๒	๐๐๒	นางสาวธวัลรัตน์ สุขสวัสดิ์	พลศึกษา	